



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรมสรรพสามิต สำนักงานมาตรฐานฯ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๒๒๔๗

ที่ กค ๐๖๑๖/ว ๑๒๐๑

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง...ชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามควบคุม และตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้น หรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑-๑๐ สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา

ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าน้ำมันดีเซลที่ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยวางระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๖/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๖/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

กรมสรรพสามิต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแล การเติมสาร Marker และควบคุมตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไป ในเขตปลอดอากรอย่างเข้มงวด รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำชับให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑-๑๐ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรม คลังน้ำมัน ด้านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่ทำพิธีการ ศุลกากรตั้งอยู่ (ต้นทาง-ปลายทาง) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานสรรพสามิตภาคติดตาม ควบคุม และตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง และรายงานให้ กรมสรรพสามิตทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่คลังน้ำมันตั้งอยู่ (ต้นทาง) ดำเนินการผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ที่ท่อทางหรือจุดรับ-จ่าย น้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออก นอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกำหนดอย่างเคร่งครัด

กรณีน้ำมันดีเซลให้ดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการเติมสาร Marker ให้เป็นไปตามสัดส่วน ที่กรมสรรพสามิตกำหนดโดยเคร่งครัด

๓. ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ด้านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่ทำพิธีการศุลกากรตั้งอยู่ (ปลายทาง) ตรวจสอบการผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ที่ท่อทางหรือจุดรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งรวมถึงตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะส่งออกนอ กราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกครั้งโดยเคร่งครัด

/กรณีน้ำมัน...

กรณีน้ำมันดีเซลให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางดำเนินการตรวจสอบค่าสาร Marker โดยเครื่องครัด หากผลการตรวจปรากฏว่าค่าสาร Marker ที่ตรวจวัดได้มีค่าต่ำกว่า ๓๒ ให้ถือว่าผู้ส่งออกไม่ได้รับ สิทธิยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลดังกล่าว โดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางแจ้งผลการตรวจวัดค่าสาร Marker ไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต้นทางโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป



(นางสดศรี พงศ์อุทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต